

Số: /STP-PBGDPL

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

V/v thực hiện công tác
hòa giải ở cơ sở năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân. Năm 2024, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 403 vụ việc, trong đó hòa giải thành 368 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,3%, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó chú trọng hơn nữa sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở trong giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư theo quy định.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ hòa giải viên từ nguồn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; huy động cán bộ, công chức cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực của Hòa giải viên ở cơ sở. Phát huy vai trò của đội ngũ tập huấn viên cấp huyện trong công tác hòa giải ở cơ sở; thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ

an ninh, trật tự ở cơ sở, hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên cư trú trên địa bàn cấp xã tham gia hỗ trợ nâng cao chất lượng cho công tác hòa giải ở cơ sở. Khai thác có hiệu quả các tài liệu do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp phát hành phục vụ công tác này, đồng thời đầu tư biên soạn, phát hành các tài liệu, cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các Tổ hòa giải. Đẩy mạnh số hóa và đăng tải các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa giải ở cơ sở trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các địa phương, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương phát sóng trên phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.

- Chú trọng thực hiện tiêu chí về hòa giải ở cơ sở trong bộ tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (chỉ tiêu 1, chỉ tiêu 2) và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan.

- Tăng cường hướng dẫn việc xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ cấp xã nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng việc tổng kết, nhân rộng và khen thưởng các mô hình đảm bảo hiệu quả cao.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường hướng dẫn các bên thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, chỉ đạo UBND cấp xã đảm bảo kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Tổ hòa giải chi trả thù lao cho các Hòa giải viên trực tiếp tham gia các vụ việc và các nội dung chi khác trong công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Nghị quyết số 130/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn, đặc biệt là các xã được lựa chọn để thực hiện chỉ đạo điểm, chú trọng việc xây dựng mô hình “cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại văn bản số 3321/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2024.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Tư pháp (Qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) để được hướng dẫn hoặc phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Văn Hồng